

แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

การเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	วันที่	สถานที่
๑	นางสมจิตร จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองคลัง	โครงการหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี และสำรวจ	๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
๒	นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	โครงการหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี และสำรวจ ภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตาม พรบ.ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
๓	นายปัญญา ปีเจริญ นาย ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	โครงการหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี และสำรวจ ภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตาม พรบ.ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
๔	นางสาวจุไรรัตน์ อินบุตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	โครงการหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี และสำรวจ ภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตาม พรบ.ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
๖	นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี และสำรวจ ภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตาม พรบ.ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
๗	นายประยงค์ สายตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา	โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ระเบียบรายได้สถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี

๘	นางขวัญใจ เงินหมื่น วิชาการศึกษานำอนุการ	นัก	โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ระเบียบรายได้สถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
๙	นางพิมพ์ศา พิมพ์รัตน์ ครู		โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาท้องถิ่น	๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
๑๐	นางพิษณุกรณ์ เข้มแก้ว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		โครงการอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสังคมใน บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตาม แนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็ก และเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด	๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวน ชั้น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
๑๑	นางรุ่งตะวัน ลาทา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		โครงการอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานในระบบ E-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธี เฉพาะเจาะจง วิธี E-Market และวิธี E-Bidding (ภาคปฏิบัติ) การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูล และ การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย	๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๒	นางสาวจุไรรัตน์ อินบุตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ		โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วิธีออกสำรวจ ภาคสนามการจัดทำ ผดส.๓ ตามบัญชีกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และการจัดเก็บรายได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี

๑๓	นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วิธีออกสำรวจภาคสนามการจัดทำ ผดส.๓ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๔	นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด	โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โรงแรมสีมาธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๑๕	นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๓ รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อวันพรุ่งนี้	๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๖	นางขวัญใจ เงินหมื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สี่	๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๗	นางพิมพ์พิศา พิมพ์รัตน์ ครู	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สี่	๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘	นางดอกแก้ว พร้อมสุข ครู	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สี่	๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๙	นางสาวจุไรรัตน์ อินบุตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	โครงการอบรมหลักสูตรเจาะประเด็นกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้โปรแกรมประยุกต์จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) คำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.๑)	๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมกิจตรงวิลด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐	นางสมจิตร จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองคลัง	โครงการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การแก้ไขสัญญา การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับและการตรวจการจ้าง การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมกิจตรงวิลด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
๒๑	นางรุ่งตะวัน ลาทา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	โครงการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การแก้ไขสัญญา การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับและการตรวจการจ้าง การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมกิจตรงวิลด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒	นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	โครงการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง การแก้ไขสัญญา การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับและการตรวจ การจ้าง การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ E-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรมกิจตรงวิลลี่ รีสอร์ท จังหวัด อุบลราชธานี
๒๓	นายประยงค์ สายตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่นำไปส่งการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับรองการประเมิน LPA ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๒๔	นางขวัญใจ เงินหมื่น วิชาการศึกษานำงาน	นักเรียน นัก โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่นำไปส่งการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับรองการประเมิน LPA ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕	นางพิมพ์พิศา พิมพ์รัตน์ ครู	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่นำไปส่งการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับรองการประเมิน LPA ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี